



Title :	ม.แม่ฟ้าหลวงจัดฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 12 ปี 24 กันยายน ศกนี้
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	ปลูกป่า - สร้างคน
Source :	ล้านนา, ปีที่ 15 ฉบับที่ 85 ประจำวันที่ 25 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553 หน้า 10
Date :	25/09/2010

ม.แม่ฟ้าหลวงจัดฉลองยิ่งใหญ่ ครบรอบ 12 ปี 24 กันยายน ศกนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 จนมาถึงปัจจุบัน รวมเวลาแล้ว 12 ปี มหาวิทยาลัยดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายมาตามลำดับ ตั้งแต่เตรียมสถานที่ งบประมาณ และความร่วมมือ จนกระทั่งถึงงานวิชาการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มฟล.เลือกแนวคิดที่จะสร้างความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไม่เพียงเลือกเปิดสอนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานปัจจุบันแล้ว ยังมองไปถึงอนาคต จึงมีการเปิดสอนในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงานในอนาคต อาทิ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาแพทย์แผนไทย-ประยุกต์ สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นต้น รวมถึงการเลือกการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน และการสอบ Exit Exam พร้อมเน้นการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมด้วยความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

12 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นทศวรรษที่บุกเบิกและพัฒนา เริ่มต้นจากความไม่มีอะไร จนวันหนึ่งมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มฟล.ได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและวิชาการ จากนักศึกษารุ่นแรก 62 คน ใน 2 สำนักวิชา สู่ปัจจุบันนักศึกษากว่า 8,000 คน 10 สำนักวิชา 55 สาขาวิชา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.ตรี เอก

มฟล.มีอุดมการณ์สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การสืบสานปณิธานของสมเด็จพระย่า ในการ 'ปลูกป่า สร้างคน'

"ดำเนินการทั้งการ 'ปลูกป่า' ทั่วประเทศ มฟล. ไปพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่า และธรรมชาติให้แก่นักศึกษา มฟล. รวมถึงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ สวนแห่ง



การเรียนรู้ เพื่อรังสรรค์ให้เป็น University in the Park อีกทั้ง มฟล.ยังวางตัวในสังคมในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ไม่ให้ความยากจนหรือระดับสติปัญญาเป็นตัวปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาตามพันธกิจในการ 'สร้างคน'

นอกจากนี้เป้าหมายการผลิตบัณฑิตเพื่อออกสู่สังคม ไม่เฉพาะในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่เพื่อก้าวสู่การเป็น พลเมืองอาเซียน หรือ We will be Asian Citizen และก้าวสู่ระดับโลก หรือ World Citizen ต่อไปในอนาคต

มฟล.ขอเชิญทุกท่านมาร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย ที่จะก้าวเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต โดยในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 มฟล.จะจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองการดำเนินพันธกิจตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โดยจะจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมรายงานประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมจะจัดตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง